



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งพนักงาน ข้าราชการ จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามประกาศลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดวันเวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจ ตามข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร บุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งใดอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ใหม่แล้วบัญชี ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ในตำแหน่งนั้นเป็นอันยกเลิก

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรผู้ใดได้ขึ้นบัญชีดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชื่อนั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ คือ

๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งอื่น
๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์กำหนด แต่ทั้งนี้จะให้เวลาผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรมารายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วันที่มีหนังสือให้มารายงานตัว

๔. ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะถือว่าผู้สมัครได้ ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ้างหรือเลิกจ้าง ผู้สมัครตามกรณีดังกล่าว

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร และองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะทำสัญญาจ้างได้ ก็ต่อเมื่อมีคำสั่งจ้างพนักงานจ้าง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ (ก.จ.จ.) แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายชานูวัฒน์ วรามิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เลข ประจำ ตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ภาค ก. ความรู้ ความสามารถ ทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)	ภาค ข. ความรู้ ความสม ารถเฉพาะ ตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	ภาค ค. ภาคความ เหมาะสม กับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	คะแนนรวม (๒๐๐ คะแนน)	คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ	ลำดับ ที่ได้	หมายเหตุ
๐๑	นางวิภาวดี คงวิจิตร	๙๑	๙๕	๙๐.๖๗	๒๗๖.๖๗	๙๒.๒๒	๑	
๐๒	นางสาวสุพรรณษา แสนเสนา	-	-	-	-	-	-	ขาดสอบ
๐๓	นางสาวอินทรา ชูเนตร	-	-	-	-	-	-	ขาดสอบ
๐๔	นางสาวจิรวดี นาถมเงิน	-	-	-	-	-	-	ขาดสอบ
๐๕	นางสาวจุฑามาศ สิงหาราช	๕๘	๓๐	๘๗	-	-	-	ไม่ผ่านภาค ก,ข
๐๖	นางสาววรรณิศา ไชยเกรินทร์	๔๔	๔๒	๘๕.๓๓	-	-	-	ไม่ผ่านภาค ก,ข
๐๗	นางสาวพัชรนันท์ บุญแสง	-	-	-	-	-	-	ขาดสอบ

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

เลข ประจำ ตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง (การทดลองปฏิบัติงานจริง) (๑๐๐ คะแนน)	ภาค ค. ภาคความ เหมาะสม กับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	คะแนนรวม (๒๐๐ คะแนน)	คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ	ลำดับ ที่ได้	หมายเหตุ
๐๑	นายการุญ คมพิพัฒน์พงศ์	๙๖.๕๐	๙๐	๑๘๖.๕๐	๙๓.๒๕	๑	